

MÔ HÌNH BỆNH TẬT VÀ TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2021

Lê Thị Mơ¹, Phạm Ngọc Liễu², Tăng Thị Huyền Trang¹

Ngày nhận bài: 31/8/2022; Ngày phản biện thông qua: 20/10/2022; Ngày duyệt đăng: 21/10/2022

TÓM TẮT

Mục tiêu: Khảo sát mô hình bệnh tật và tình hình điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang và hồi cứu, sử dụng dữ liệu bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk từ 01/01/2021 đến 31/12/2021. Đặc điểm của mô hình bệnh tật được mô tả dựa vào phân nhóm theo Danh mục phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe liên quan lần thứ 10 của Tổ chức Y tế thế giới (ICD-10).

Kết quả: Nhóm bệnh của hệ Thần kinh (53,4%) và nhóm bệnh của hệ Cơ xương khớp (36,4%) chiếm tỉ lệ cao nhất. Mười chứng bệnh thường gặp: Liệt nửa người, Đau dây thần kinh tọa, Bệnh đám rối thần kinh cánh tay, Đau lưng, Di chứng bệnh mạch máu não, Đau vùng cổ gáy, Liệt mềm tứ chi, Liệt Bell, Thoái hóa khớp gối. Điều trị kết hợp Y học hiện đại với Y học cổ truyền chiếm tỷ lệ cao (78,8%) và cho hiệu quả tốt (Khỏi 83,6%; đỡ 11,7%).

Kết luận: Nhóm bệnh của hệ Thần kinh và nhóm bệnh của hệ cơ xương khớp chiếm tỷ lệ cao nhất, phương pháp điều trị được sử dụng nhiều nhất là kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại cho hiệu quả cao, cần chủ động lập kế hoạch giường bệnh, nguồn lực, để cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu của người bệnh.

Từ khóa: Mô hình bệnh tật, điều trị, Y học cổ truyền, Đắk Lắk.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân là căn cứ hàng đầu để xác định phương hướng và mục tiêu của các chiến lược phát triển hệ thống y tế, trong đó mô hình bệnh tật đóng vai trò quan trọng. Mô hình bệnh tật giúp ngành y tế xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách toàn diện, đầu tư cho công tác phòng chống bệnh có chiều sâu và trọng điểm từng bước hạ thấp tỷ lệ tử vong cho cộng đồng, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân (Nguyễn Thế Dũng, 2011).

Tại Việt Nam, cơ cấu bệnh tật những năm gần đây có nhiều sự thay đổi lớn. Theo số liệu cơ cấu về số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở Y tế trong Niên giám thống kê năm 2020, xu hướng tỷ trọng các bệnh không lây nhiễm gia tăng liên tục ở mức cao (Bộ Y tế, 2021).

Mô hình bệnh tật của Đắk Lắk những năm gần đây có nhiều sự thay đổi phù hợp với xu thế chung của Quốc gia (Châu Đương, 2016), ngành Y tế Đắk Lắk đã có những bước phát triển mạnh về chất lượng khám chữa bệnh và công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, so với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, các cơ sở Y tế của tỉnh hiện nay vẫn đứng trước nhiều thách thức

cần được cải tiến nhiều mặt đặc biệt là chất lượng khám chữa bệnh cần được nâng cao.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk là bệnh viện đầu ngành về Y học cổ truyền (YHCT) tại địa phương. Với phương châm kết hợp Y học hiện đại (YHHĐ) với YHCT trong khám chữa bệnh Bệnh viện đã thu được những kết quả đáng kể trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cùng với đà phát triển của YHCT, số lượng bệnh nhân điều trị tại bệnh viện ngày càng tăng, mô hình bệnh tật những năm gần đây có nhiều biến đổi. Việc nghiên cứu mô hình bệnh tật trên bệnh nhân điều trị nội trú hỗ trợ cho công tác tổ chức và quản lý chuyên môn của Bệnh viện, góp phần đề ra phương hướng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với 2 mục tiêu: (1) Khảo sát mô hình bệnh tật ở bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk năm 2021; (2) Mô tả tình hình điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

2. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Mô hình bệnh tật trên bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện YHCT tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

¹Khoa Y – Dược, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk;

Tác giả liên hệ: Lê Thị Mơ; ĐT: 0978959780; Email: ltm@ttn.edu.vn